



TUYÊN TRUYỀN VỀ TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ

Thực hiện Đề án của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” và Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương về cấp thẻ Căn cước công dân và định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2022. Công an huyện Tứ Kỳ tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD kèm tài khoản định danh điện tử. Nội dung cụ thể như sau:

1. Tài khoản định danh điện tử là gì.

Số tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Tài khoản này trùng khớp tuyệt đối với số CCCD gắn chip của công dân, tích hợp đủ thông tin như một thẻ CCCD. Đối với một số giấy tờ như "Giấy phép lái xe, Giấy đăng ký xe, thẻ Bảo hiểm y tế....", người dân muốn tích hợp trên tài khoản định danh điện tử chỉ việc kê khai, bổ sung với cán bộ Công an.

2. Vì sao cần tài khoản định danh điện tử

Tài khoản định danh điện tử được thực hiện trên ứng dụng VNEID do Bộ Công an vận hành (*tài ứng dụng về trên điện thoại di động*), được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Với tài khoản định danh điện tử, mỗi cá nhân sẽ có một định danh gốc, danh tính điện tử duy nhất, đáp ứng yêu cầu quản lý đối với giao dịch điện tử trên môi trường mạng, hạn chế hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, xâm phạm danh dự, nhân phẩm...

Công dân có thể ngồi tại nhà để thực hiện nhiều dịch vụ công (*đã được tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử*), mà không cần phải trực tiếp đến trụ sở các cơ quan nhà nước. Khi sử dụng danh tính điện tử, hệ thống sẽ tự động điền thông tin của công dân vào các đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin bằng tay như lâu nay, giúp tiết kiệm được nhiều thời gian cũng như chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai như trước nay đã làm.

Sử dụng tài khoản định danh điện tử “Công dân có thể thay thế CCCD và các loại giấy tờ mà công dân đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia như: giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế...”.

Đối với các công dân trong độ tuổi thi tốt nghiệp THPT, có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử để đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến vào các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia.

Bộ Công an đang dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, tài khoản định danh điện tử ở mức 2 (*là tài khoản được tạo lập trong trường hợp thông tin của cá nhân kê khai đã được xác minh bằng ảnh chân dung hoặc vân tay trùng khớp với thông tin trong CSDL quốc gia về dân cư*), sẽ có giá trị sử dụng như CCCD và khi sử dụng danh tính điện tử, cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng có yêu cầu sử dụng danh tính số không được yêu cầu cung cấp thêm giấy tờ khác để chứng minh thông tin cá nhân đã cung cấp.

3. Các trường hợp và thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử

